

“Hài Nhi ngày càng lớn lên, đầy khôn ngoan và được ân nghĩa cùng Thiên Chúa” (Lc 2, 40)

Kính gửi anh chị em thuộc Giáo phận Saitama,

Kính chúc anh chị em một Năm Mới tràn ngập niềm vui trong Chúa. Tôi mong muốn chúng ta hãy cùng nhau tiến bước trong Năm Mới này.

Hôm nay, ngày đầu Năm Mới, là ngày lễ trọng Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa, và cũng là ngày chúng ta hiệp nhất cầu nguyện cho nền hoà bình của thế giới và cho nhân loại qua lời chuyển cầu của Đức Maria. Chúng ta mong muốn một thế giới hoà bình không có hận thù và đau khổ, chiến tranh và chia rẽ, bóc lột và đói khát và cùng nhau cầu nguyện : “Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa” (Thánh Phanxicô Assisi).

Tôi mong muốn giới trẻ trở thành trung tâm của cuộc hành trình mà chúng ta đang hướng tới việc hiện thực hoá những lời cầu nguyện và ước muốn này. Hướng đến Năm Thánh 2025, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng kêu gọi chúng ta hợp tác, nhất là để giới trẻ có thể tràn đầy niềm hy vọng sống. Tôi cũng rất mong muốn đáp lại lời mời gọi này. Rất may, hiện nay mối đe dọa của dịch Corona đã dần lắng xuống, tuy nhiên vẫn chưa có các cuộc tụ họp giới trẻ ở cấp Giáo phận, nhưng hạt giống nhỏ bé của các cuộc tụ họp giới trẻ đang dần nảy mầm. Ước mong sẽ có các cuộc tụ họp giới trẻ vượt qua sự khác biệt về quốc tịch, ngôn ngữ, và văn hoá. Sau khi các chi tiết cụ thể được quyết định, tôi sẽ thông báo đến anh chị em và khuyến khích việc này trở thành việc chung của toàn Giáo phận. Xin anh chị em hãy chờ đợi.

Chính những người trẻ đang sống với chúng ta ngày hôm nay sẽ truyền lại đức tin mà chúng ta đã thừa hưởng từ các thế hệ trước cho tương lai. Nếu tại Giáo xứ của anh chị em, hoặc tại một trung tâm nào đó gần nơi anh chị em sinh sống mà có các bạn trẻ tụ họp và muốn bày tỏ niềm hy vọng của một tín hữu thì xin anh chị em hãy giúp cho niềm hy vọng của họ trở thành hiện thực.

Ngày Giới trẻ thế giới tiếp theo sẽ được tổ chức ba năm sau, tức vào năm 2027 tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Hướng tới Đại hội này, chúng ta hãy cùng cầu nguyện để càng có nhiều bạn trẻ trong Giáo phận của chúng ta tham dự một cách nhiệt tình.

Để những ước mơ này trở thành hiện thực, vào ngày đầu năm mới, tôi xin gửi đến anh chị em lời chúc lành được viết trong Sách Dân Số.

“Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em.

Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và rủ lòng thương anh em.” (Ds 6, 24-25)

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Năm Mới 2024, Lễ Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa

Giáo phận Saitama

GM. Mario Yamanouchi Michiaki